

CÔNG ĐOÀN – TRONG LỊCH SỬ 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

ThS. Dương Thị Bích

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

Công đoàn trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường trong 60 năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Trường Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội tiền thân là Công đoàn Trường trung cấp nghiệp vụ - Bộ Công nghiệp với số lượng cán bộ, giáo viên khoảng vài chục người. Qua 60 năm phát triển, với nhiều sự thay đổi trong nội tại Nhà trường cũng như những thay đổi về kinh tế xã hội trên cả nước, đến nay, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đã phát triển với cơ cấu gồm: 10 công đoàn Bộ phận, được tổ chức theo các khối chuyên môn dưới sự lãnh đạo của 10 Chi bộ đảng với số lượng đoàn viên 200 người. Công đoàn nhà trường đã trải qua 11 kỳ Đại hội và mỗi nhiệm kỳ luôn đề ra những nhiệm vụ trọng yếu, cách đi sáng tạo và phù hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Qua các kỳ Đại hội, Công đoàn trường luôn bầu ra được các đồng chí UVBCH có đủ năng lực, tâm huyết với hoạt động phong trào, luôn khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong các giai đoạn.

Trải qua 60 năm trưởng thành và phát triển, với những giai đoạn lịch sử thăng trầm khác nhau, dù trong bất cứ giai đoạn nào Công đoàn trường luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường và Công đoàn cấp trên, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị là phối hợp với BGH nhà trường tham gia quản lý đơn vị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cho cán bộ đoàn viên, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên và người lao động. Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ cùng nhà trường, công đoàn đã biết nhìn vào chính mình để tìm hướng đi thích hợp trong từng giai đoạn cho sự tồn tại và phát triển. Luôn nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, động viên cán bộ, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công đoàn luôn phối hợp cùng Chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào

thi đua tuyển sinh và các phong trào từ thiện xã hội khác. Kết quả của các phong trào thi đua thiết thực trên đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Nhà trường luôn được cấp trên công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, có nhiều tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua từ cấp cơ sở đến các cấp cao hơn như: Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, Ngành, giáo viên giỏi cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Quốc gia; đặc biệt có hai Nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, ba nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nhiều tập thể cá nhân được tôn vinh, nhận Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên luôn được Công đoàn chú trọng quan tâm hàng đầu thông qua việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, phối hợp với BGH thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tham gia tích cực vào việc phân phối quỹ phúc lợi, bảo đảm công bằng, kịp thời động viên cán bộ đoàn viên. Hàng năm, Công đoàn tham mưu với BGH bằng nhiều hình thức để tăng thêm thu nhập cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và người lao động. Phối hợp cùng Chính quyền tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân các dịp Lễ, Tết, hay các sự kiện..., tổ chức sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ cho CBVC, tổ chức cho cán bộ đoàn viên đi thăm quan nghỉ mát mỗi dịp hè về dưới nhiều hình thức, đi học tập trải nghiệm, thăm quan học tập truyền thống nhân các ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10.. ..Đây cũng là những giải pháp hay trong việc xây dựng đội ngũ, tập thể đoàn kết xích lại gần nhau để yêu thương và chia sẻ. Nhiều năm qua Công đoàn đã tổ chức những chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm đầy ý nghĩa, tiêu biểu như Thăm quan học tập truyền thống tại các khu di tích lịch sử Ba Đình, Đá Chông, Khu di tích tại tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, đặc biệt là chuyến hành trình tri ân tháng 7 năm 2019 từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng, ý nghĩa tốt đẹp trong việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với mỗi cán bộ đoàn viên tham gia hành trình. Để nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ, Công đoàn trường đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như : Tổ chức hội thi nấu ăn, văn nghệ, thể dục thể thao, cắm hoa nghệ thuật, thi đấu cầu lông, kéo co, nhảy bao bố, giao lưu thể thao với trường bạn.... Tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi vừa giúp cho đoàn viên có thêm những giây phút thư giãn sau giờ làm việc đồng thời cũng tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các đoàn viên và công đoàn bộ phận trong nhà trường. Ngoài ra, các hoạt động như: thăm hỏi việc hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm lo cho con em CBVC nhân các ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu luôn được Công đoàn trường thực hiện chu đáo, tận tình. Điều đó đã góp phần động viên tinh thần rất lớn đối với đoàn viên công đoàn, giúp đoàn viên thêm tin tưởng, gắn bó, cống hiến hết mình với nhà trường.

Với những hoạt động và thành tích đạt được trong 60 năm qua, Công đoàn trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2013, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên Loàn Lao động Việt Nam năm 2014,2019, Cờ thi đua xuất

sắc của Công đoàn Công thương Việt Nam, nhiều Bằng Khen của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công thương Việt Nam cũng đã được trao cho nhiều tập thể và cá nhân trong Công đoàn. Trong những thành tích đáng tự hào của tập thể Công đoàn trường, cùng với những cống hiến, đóng góp của hàng trăm đoàn viên công đoàn các thể hệ, không thể không kể đến công lao to lớn của những đồng chí đứng đầu tổ chức Công đoàn qua các thời kỳ như: đồng chí Đỗ Như Tiếu, đồng chí Lý Văn Cận, đồng chí Hoàng Đức Thơi, đồng chí Nguyễn Văn Hình, đồng chí Nguyễn Văn Phê, đồng chí Dương Thị Bích và các đồng chí Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, phối hợp cùng tổ chức Công đoàn giúp Công đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ như: đồng chí Đinh Văn Phú, đồng chí Vũ Ngọc Báo, đồng chí Vũ Kim Chinh, đồng chí Dương Đức Chính, đồng chí Nguyễn Công Quang, đồng chí Hà Xuân Quang.

Có thể nói, trong 60 năm qua, tổ chức Công đoàn của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng, luôn là nơi gửi gắm tâm tư của đoàn viên, là cầu nối giữa người lao động với người đứng đầu đơn vị để được kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình công tác, làm việc tại nhà trường. Có được những thành quả này, Ban chấp hành công đoàn trường đã luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên và sự tạo điều kiện của Ban giám hiệu nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, Tổ chức công đoàn trường đang đứng trước những vận hội, thách thức mới trong việc xây dựng tổ chức công đoàn trường ngày càng vững mạnh, xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội trở thành một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, có thương hiệu trong xã hội. Trước yêu cầu này, Công đoàn trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được trong 60 năm qua, phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm tâm tư của đoàn viên. Với những quyết tâm trên, cùng với sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy nhà trường, sự tạo điều kiện của BGH, và sự đoàn kết nhất trí của hơn 200 đoàn viên công đoàn, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ hơn trong giai đoạn tiếp theo, góp phần vào việc xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.